

**THÔNG BÁO**

**KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY**

**về tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị 16 (từ ngày 17/7/2021 đến ngày 25/7/2021) công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19**



-----

Ngày 26/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp giao ban nghe báo cáo đánh giá về tình hình, kết quả thực hiện các biện pháp giãn cách theo Chỉ thị 16 và Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh (ngày 17/7/2021 đến ngày 25/7/2021) và đề xuất các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo và ý kiến của các đồng chí dự họp; Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất, kết luận như sau:

1. Trước tình hình dịch bệnh covid-19 diễn ra phức tạp, có thời điểm rất phức tạp, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể chính trị xã hội trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, đồng bộ, đúng hướng, đạt những kết quả bước đầu quan trọng, cơ bản kiểm soát tình hình dịch bệnh và ổn định tình hình kinh tế-xã hội. Số lượng các ca phát hiện mới trong những ngày gần đây tiếp tục giảm dần, chuỗi lây nhiễm ban đầu đã được khống chế, một số ca lây nhiễm thứ phát được kiểm soát, không để lây lan rộng. Các giải pháp phòng, chống dịch được triển khai thực hiện chặt chẽ, kịp thời, cơ bản phát huy được hiệu quả, nhất là thực hiện giải pháp xét nghiệm tầm soát, khoanh vùng dịch, dập dịch.

Vai trò trách, nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị được phát huy, nhân dân đồng thuận và chấp hành nghiêm các biện pháp, quy định về phòng chống dịch. Nguồn lực về điều kiện cơ sở vật chất, vật tư trang thiết bị y tế, nguồn nhân lực cho công tác kiểm soát, ngăn chặn dập dịch được huy động cả từ ngân sách nhà nước và nguồn lực xã hội, cơ bản đáp ứng được nhu cầu chống dịch vừa qua.

- Tuy nhiên, thực tiễn công tác phòng, chống dịch đã bộc lộ và phát sinh những khó khăn, hạn chế, bất cập, cần khẩn trương khắc phục điều chỉnh, đó là:

(1) Việc thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống lây nhiễm dịch bệnh chưa đảm

bảo đúng yêu cầu, tình trạng người dân đi lại trên đường còn nhiều ở giai đoạn đầu, tuy được chỉ đạo tăng cường giám sát, hạn chế nhưng đến nay vẫn còn đông, nhất là trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. (2) kiểm soát giãn cách trong khu phong tỏa ở một số địa phương chưa chặt chẽ; địa bàn nông thôn, khu dân cư thực hiện giãn cách chưa nghiêm, còn dễ xảy ra trường hợp tụ tập, ăn nhậu, gây mất an ninh trật tự. (3) còn các trường hợp nhân viên y tế tham gia công tác lấy mẫu xét nghiệm, cán bộ xã lây nhiễm Sars-CoV-2 làm ảnh hưởng nguồn lực phòng, chống dịch. (4) Công tác chuẩn bị về trang thiết bị, vật tư y tế, nhân lực và phân công, phân cấp thực hiện triển khai các kế hoạch ứng phó với các tình huống phát sinh có thời điểm còn bị động, lúng túng chưa kịp thời, phối hợp chưa đồng bộ. (5) Công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, đưa tin sai sự thật, thông tin bất lợi cho công tác phòng, chống dịch, có trường hợp xử lý còn chậm; nhận thức của một bộ phận người dân về thực hiện giãn cách còn hạn chế. (6) Một số địa phương còn chậm trong triển khai thực hiện hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính Phủ.

**2.** Dự báo tình hình dịch bệnh tiếp tục có diễn biến phức tạp, các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh và lây lan rộng trong cộng đồng vẫn còn hiện hữu, nhất là nguy cơ xâm nhập dịch từ các địa phương khác về tỉnh mà chậm được phát hiện, một số chuỗi lây nhiễm trên địa bàn tỉnh chưa xác định được nguồn lây như: tại Bàu Trúc-Phước Dân, Từ Tâm-Phước Hải (Ninh Phước), Công ty may Tân Tiến, may Tiến Thuận, nguy cơ từ các cảng cá, chợ, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh từ các ca nhiễm thứ phát ... Do đó, đòi hỏi phải nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt, mạnh mẽ trong kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với những nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh để thực hiện đạt mục tiêu “kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, chăm lo, bảo vệ sức khỏe tính mạng nhân dân”, tiến tới thực hiện mục tiêu kép “vừa kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội” trong trạng thái bình thường mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp uỷ chính quyền, các cơ quan trong hệ thống chính trị các cấp khẩn trương khắc phục những bất cập, hạn chế, khó khăn, quyết tâm, quyết liệt triển khai mạnh mẽ hơn, cụ thể hơn, hiệu quả hơn các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19. Trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

2.1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ hơn các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, hướng dẫn của Bộ, ban, ngành Trung ương, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội trong thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế-xã hội.

2.2. Tập trung thực hiện nghiêm túc chặt chẽ việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường hoạt động, giám sát của các Tổ giám sát phòng, chống dịch Covid-19 trong cộng đồng đối với việc thực hiện giãn cách trên địa bàn dân cư, kịp thời phát hiện các trường hợp không chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch, người từ địa phương khác về/đến địa bàn dân cư, để nhắc nhở và thông tin báo cáo cơ quan chức năng xem xét, xử lý.

Phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch tại địa bàn, đơn vị lãnh đạo, quản lý; giao trách nhiệm cho cấp ủy, chính quyền cơ sở, bí thư, trưởng thôn, khu phố, đảng viên trong khu dân cư gương mẫu, chấp hành nghiêm các quy định về giãn cách, phòng chống lây lan dịch bệnh. Xác định trách nhiệm, xử lý nghiêm cấp ủy, bí thư chi bộ, đảng viên để xảy ra xâm nhập, lây lan dịch bệnh trên địa bàn; trong trách nhiệm, giám sát, nêu gương của cán bộ đảng viên người đứng đầu.

2.3. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, trong đó tập trung địa bàn, khu vực, ngành nghề có nguy cơ lây nhiễm cao, nơi tập trung đông người, nhất là tại các chợ, cảng cá, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp,... phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp không đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch.

Đối với các xí nghiệp, nhà máy hoạt động phải đảm bảo các điều kiện sản xuất “3 tại chỗ” và thực hiện xét nghiệm tầm soát phát hiện sớm người nhiễm Sars-CoV- 2 theo quy định; trường hợp không đảm bảo kiên quyết yêu cầu dừng hoạt động.

Đối với các chợ trên địa bàn cần rà soát, nếu không đảm bảo các điều kiện phòng chống lây nhiễm dịch bệnh thực hiện đóng cửa chợ; đồng thời thực hiện các giải pháp cung ứng kịp thời lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cho người dân.

2.4. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền định hướng xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong công tác phòng chống dịch. Xác lập cơ chế cung cấp thông tin cho cơ quan thông tấn báo chí kịp thời hơn, chính xác hơn để nhanh hơn, mạnh hơn trong đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh xem xét thành lập Tổ công tác tuyên truyền, có mời Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia.

2.5. Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh nghiên cứu thành lập tổ phản ứng nhanh cấp tỉnh, các địa phương giảm cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để thần tốc thực hiện nhiệm vụ, cũng như chỉ đạo, tăng cường hỗ trợ cho các địa phương khi cần thiết để tổ chức thực hiện truy vết, xét nghiệm tầm soát, cách ly, khoanh vùng dập dịch, kịp thời ứng phó với các tình huống phát sinh dịch bệnh.

Về công tác cách ly tập trung: Tiếp tục rà soát, bổ sung kế hoạch, phương án cụ thể chi tiết hơn, chặt chẽ hơn trong tiếp nhận, cách ly đối với các trường hợp nguy cơ cao, nguy cơ và ít nguy cơ lây nhiễm, phấn đấu không có trường hợp lây nhiễm chéo trong khu cách ly; đồng thời chủ động trong bổ sung, kích hoạt các khu cách ly mới, đảm bảo ứng phó hiệu quả, tránh bị động, lúng túng. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu phương án cách ly theo yêu cầu tại các cơ sở lưu trú đảm bảo các điều kiện an toàn phòng, chống dịch. Tiếp tục chuẩn bị cơ sở, phương án cách ly khi có tình huống mới phức tạp hơn.

Tiếp tục tà soát, chủ động cân đối tài chính, tập trung mua sắm bổ sung vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị phòng, chống dịch Covid-19 sát với phương án, kế hoạch và tình hình thực tiễn, phù hợp với vận động hỗ trợ từ doanh nghiệp và tránh lãng phí nguồn lực. Quan tâm chính sách đối với cán bộ tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19.

Chủ động, chặt chẽ trong phân cấp, phân công điều trị bệnh nhân Covid-19, đặc biệt quan tâm bệnh nhân có bệnh nền, kịp thời xử lý khi bệnh chuyển nặng, hạn chế thấp nhất số trường hợp tử vong; triển khai bệnh viện dã chiến đáp ứng yêu cầu điều trị. Đồng thời xem xét đề xuất hỗ trợ chuyên gia, bổ sung máy móc, trang thiết bị phục vụ cho công tác điều trị bệnh; bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia phòng chống dịch nhất là trong các bệnh viện, trung tâm y tế, lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch.

2.6. Đẩy nhanh việc thực hiện hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn, nhất là sớm hoàn thành việc

hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng và đúng quy định.

2.7. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện chiến lược tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 nhanh nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất trên phạm vi toàn tỉnh, hướng tới thực hiện miễn dịch cộng đồng.

3. Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, các sở ngành địa phương tiếp thu các ý kiến góp ý và kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại thông báo này, đề ra các giải pháp cụ thể hơn, mạnh hơn để thực hiện hiệu quả mục tiêu “kiểm chế, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, chăm lo, bảo vệ sức khỏe tính mạng nhân dân”, tiến tới thực hiện mục tiêu kép trong trạng thái bình thường mới. Kịp thời báo cáo, đề xuất, kiến nghị về Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo giải quyết.

Nơi nhận

- Các ban Đảng tỉnh, BCS Đảng, Đảng đoàn;
- Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Các sở, ban ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh,
- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ**  
**BÍ THƯ**



**Nguyễn Đức Thanh**